



ประกาศจังหวัดชุมพร

เรื่อง การขึ้นบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการเฉพาะกิจ  
ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ปฏิรูปที่ดิน (ด้านงานช่าง)  
สังกัดสำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดชุมพร

ตามประกาศจังหวัดชุมพร ลงวันที่ ๗ กันยายน ๒๕๖๕ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรร  
เป็นพนักงานราชการเฉพาะกิจ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ปฏิรูปที่ดิน (ด้านงานช่าง) สังกัดสำนักงานการปฏิรูปที่ดิน  
จังหวัดชุมพร นั้น

บัดนี้ การดำเนินการเลือกสรรได้เสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรร  
และการขึ้นบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการเฉพาะกิจ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ปฏิรูปที่ดิน  
(ด้านงานช่าง) สังกัดสำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดชุมพร ดังรายชื่อต่อไปนี้

ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ปฏิรูปที่ดิน (ด้านงานช่าง)

ลำดับที่	เลขประจำตัวสอบ	ชื่อ - สกุล
๑	๕๑๑๑๐๐๐๓	นายวชิรพันธ์ ทองมี
๒	๕๑๑๑๐๐๐๒	นายพัฒนพงษ์ ศรีสุวรรณ

ทั้งนี้ ขอแจ้งให้ผู้ผ่านการเลือกสรรทราบว่า

๑. บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรดังกล่าวให้เป็นอันยกเลิก หรือสิ้นสุดไปเมื่อเลือกสรรครบ  
กำหนด ๑ ปี โดยไม่เกินวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕ ทั้งนี้ บัญชีดังกล่าวกำหนดให้ใช้สำหรับการบรรจุ  
พนักงานราชการเฉพาะกิจเท่านั้น

๒. ผู้ผ่านการเลือกสรรผู้ใดได้ขึ้นบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรรดังกล่าวข้างต้น ถ้ามีกรณีอย่างใด  
อย่างหนึ่งดังต่อไปนี้ ให้เป็นอันยกเลิกการขึ้นบัญชีของผู้นั้นไว้ในบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรร คือ

๒.๑ ผู้นั้นได้ขอสละสิทธิไม่เข้ารับการจัดจ้างในตำแหน่งที่ผ่านการเลือกสรร

๒.๒ ผู้นั้นไม่มารายงานตัวเพื่อเข้ารับการจัดจ้างภายในเวลา ที่จังหวัดชุมพร กำหนด

๒.๓ ผู้นั้นไม่เข้าปฏิบัติหน้าที่ราชการตามกำหนดวัน เวลา ที่จังหวัดชุมพร กำหนด

๓. หากปรากฏในภายหลังว่าผู้ผ่านการเลือกสรรรายใดมีคุณสมบัติทั่วไป หรือ  
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งไม่ตรงตามประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการเฉพาะกิจ  
ถึงแม้ว่าจะได้รับการขึ้นบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรรก็จะไม่มีสิทธิได้รับการจัดจ้างเป็นพนักงานราชการเฉพาะกิจ  
ในตำแหน่งที่ผ่านการเลือกสรร หรือเรียกชื่อใด ๆ ทั้งสิ้น

/ทั้งนี้ ...

ทั้งนี้ จังหวัดชุมพรขอประกาศรายชื่อขึ้นบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการเฉพาะกิจ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ปฏิรูปที่ดิน (ด้านงานช่าง) สังกัดสำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดชุมพร โดยให้ผู้ที่ได้รับการขึ้นบัญชีเป็นผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการเฉพาะกิจ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ปฏิรูปที่ดิน (ด้านงานช่าง) ลำดับที่ ๑ และ ลำดับที่ ๒ มารายงานตัวในวันที่ ๒๑ กันยายน ๒๕๖๔ เวลา ๐๘.๓๐ น. ณ สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดชุมพร เลขที่ ๒๔๕/๓ หมู่ที่ ๑ ตำบลนาชะอัง อำเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร เพื่อเข้ารับการจัดจ้างในวันที่ ๒๑ กันยายน ๒๕๖๔ พร้อมทั้งนำไปรับรองแพทย์ ซึ่งออกให้ไม่เกิน ๑ เดือน นับตั้งแต่วันที่ตรวจร่างกาย และแสดงว่าไม่เป็นโรคที่ต้องห้าม ตาม กฎ ก.พ. ว่าด้วยโรค พ.ศ.๒๕๕๓ อนึ่ง ผู้ที่ได้รับการเลือกสรรในวันที่จัดจ้างจะต้องไม่เป็นข้าราชการหรือลูกจ้างของส่วนราชการ พนักงานหรือลูกจ้างของหน่วยงานอื่นของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือพนักงานหรือลูกจ้างของส่วนราชการส่วนท้องถิ่น

ประกาศ ณ วันที่ ๒๐ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๔



( นายสมภพ ศรีเจริญ )

ปฏิรูปที่ดินจังหวัดชุมพร ปฏิบัติราชการแทน  
ผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร

หมายเหตุ บัญชีนี้ใช้สำหรับบรรจุพนักงานราชการเฉพาะกิจเท่านั้น